



Đức Thánh Cha gặp gỡ nhóm linh mục thứ ba của Giáo phận Rome

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp khoảng 160 linh mục được thụ phong trong khoảng thời gian từ 11 đến 39 năm tại Đại học Giáo hoàng Salesieng Chúa Cứu Chuộc (Salvatore).

Đức Thánh Cha Phanxicô đã được chào đón tại Đại học Giáo Hoàng Salesian Salvatore vào chiều thứ Ba (11/6/2024) trong tiếng hát và tiếng đàn.

Cuộc gặp gỡ diễn ra sau khi cánh cửa đóng kín, tại khán phòng của trường Đại học. Đây là cuộc gặp gỡ thứ ba và cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng với các linh mục của Giáo phận Rome, dành riêng cho những người đã được thụ phong trong thời gian từ 11 đến 39 năm.

Tiếp theo là cuộc họp tương tự với các linh mục cao niên thụ phong hơn 40 năm tại giáo xứ Thánh Giuse ở Trionfale vào ngày 14 tháng 5 và một cuộc họp với các linh mục trẻ thụ phong khoảng 10 năm tại Nhà của các Đệ tử Divine Master vào ngày 29 tháng 5.

"Những trụ cột" của Giáo phận Rome

Khoảng 160 linh mục, bao gồm các linh mục triều, giám mục, tuyên úy và giám đốc các văn phòng của Giáo triều, đã được Đức Thánh Cha chào đón và trao đổi các vấn nạn. Những người có mặt được Đức Giám mục

Michele Di Tolve mô tả là "Những trụ cột" của Giáo phận, với vai trò của họ trong các lĩnh vực từ thiện, trường học, nhà tù và bệnh viện.

Đức Giám mục Di Tolve là vị phụ trách chăm sóc các phó tế, giáo sĩ và tu sĩ, và chính ngài là người giới thiệu hội đồng với Đức Thánh Cha sau khi cầu nguyện và đọc Phúc âm.

Lời chào mừng

Đức Thánh Cha bước vào giảng đường của Học viện Salêdiêng sau khi dành khoảng mười lăm phút ở bên ngoài để chào đón các thành viên của Đại học: các giáo sư (bao gồm một linh mục 96 tuổi), sinh viên và các cộng tác viên.

Bên ngoài cổng trường Đại học, cư dân địa phương xếp hàng để chào đón Đức Thánh Cha, người đã dành thời gian vẫy tay và mỉm cười với mọi người.

Phát biểu ngắn gọn với báo giới, Đức Thánh Cha cho biết tại G7 – mà ngài sẽ tham dự vào ngày 14 tháng 6 - ngài sẽ nói về Trí tuệ nhân tạo (AI) và hòa bình, và sẽ có các cuộc hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Borgo Egnazia, ở vùng Puglia phía nam nước Ý.

Sau khi bắt tay các sinh viên xếp hàng để chào đón ngài dọc theo lối vào địa điểm tổ chức, ngài đã trao đổi đôi lời thân mật với linh mục Cesare và bông đùa với một nhóm người Argentina.



Trong sân Đại học, ĐTC được Phó tổng quản, Đức cha Baldo Reina và Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, Bề trên Tổng quyền của Hội dòng Salêdiêng, chào đón và giới thiệu với ĐTC một số tham dự viên.



Đổi thoại với các linh mục

Đức Thánh Cha Phanxicô bước vào cuộc họp với các linh mục vào khoảng 4.20 chiều giờ địa phương để chia sẻ những khó khăn của thời đại - được đánh dấu bằng hậu quả của đại dịch, tình trạng nghèo đói gia tăng, chiến tranh và di cư, tình trạng khẩn trương của giới trẻ - biến thành phố Rome trở thành "lãnh địa truyền giáo".